

สหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายไมเคิล จอร์จ ดีซอมเบร (H.E. Mr. Michael George DeSombre) เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมี นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง และนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รองประธานคณะกรรมการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งนายนันท ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรอง

โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับเอกอัครราชทูตฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ใหม่ พร้อมกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาที่มีมายาวนานกว่า ๒๐๐ ปี รวมถึงความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาได้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียชีวิตของประชาชนอเมริกาเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และขอแสดงความเห็นใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตดังกล่าว ตลอดจนเชื่อว่าการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะประสบความสำเร็จ หากทุกประเทศร่วมมือกันอย่างจริงจังและทำงานร่วมกับประเทศที่ได้รับผลกระทบ

ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ กล่าวขอบคุณประธานวุฒิสภาที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี และพร้อมให้การสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศไทยด้านเศรษฐกิจ การทหาร และสาธารณสุขที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในด้านสาธารณสุข ขณะนี้ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ได้ร่วมมือกับฝ่ายไทย ในการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยที่ศูนย์ CDC กำลังจะเพิ่มเงินสนับสนุนให้กับประเทศไทยอีก ๘ ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและสหรัฐอเมริกา และบทบาทของประเทศไทยในฐานะ ผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

สาธารณรัฐเกาหลี

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุขประพฤติ ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภาได้ให้การรับรองนายอี อุก-ฮ็อน (H.E. Mr. Lee Wook-heon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสุต ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นายธานี สุโขทยาน และรองศาสตราจารย์ ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ พร้อมทั้งนายนันท ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้การรับรองด้วย

โอกาสนี้ ประธานวุฒิสภา ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมายาวนานกว่า ๖๒ ปี โดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัตินับว่าอยู่ในระดับที่ดี และ

รัฐสภาของทั้งสองประเทศต่างมีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาระหว่างกัน ตลอดจนสมาชิก
รัฐสภาทั้งสองประเทศต่างมีความใกล้ชิดและให้การสนับสนุนกันในเวทีการประชุมรัฐสภาระหว่าง
ประเทศ เช่น สหภาพรัฐสภา (IPU) และสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ในกรณีนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกัน
ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ในทุกมิติของทั้งสองประเทศให้มีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น โดย
มุ่งเน้นด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ รวมถึงการเชื่อมโยงนโยบาย
มุ่งใต้ใหม่ของเกาหลีใต้กับนโยบาย ไทยแลนด์ ๔.๐ นอกจากนี้ ประธานวุฒิสภาและเอกอัครราชทูตฯ
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งยินดีที่จะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้

สิงคโปร์

เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒๕ อาคารสุข
ประเสริฐ ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ให้การรับรองนายเควิน ฉ็อก
(H.E. Mr. Kevin Cheok) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ที่มาเยี่ยมคารวะใน
โอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
ประธานคณะกรรมการการต่างประเทศ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ รองประธานคณะกรรมการ
กรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ และนายนันท ผาสุข เลขาธิการวุฒิสภา ร่วมให้
การรับรอง

ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสิงคโปร์ที่มีมายาวนาน
ทั้งในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การศึกษา เทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ในบทบาทของสมาชิกรัฐสภาและการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของทั้งสองประเทศทั้งในระดับ
ทวิภาคีและพหุภาคี นอกจากนี้ประธานวุฒิสภาได้กล่าวถึงการไปเข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน
ครั้งที่ ๓๙ เมื่อปี ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้มีโอกาสพบหารือกับบุคคลสำคัญฝ่ายสิงคโปร์
หลายคน ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความขอบคุณต่อประธานวุฒิสภาที่ให้การต้อนรับนายตัน ชวน
จิน (H.E. Mr. Tan Chuan-Jin) ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐสิงคโปร์ เมื่อคราวที่รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๔๐ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมาด้วย
ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวว่าจะผลักดันและสานต่อความสัมพันธ์ในระดับรัฐสภาของทั้งสองประเทศ
ผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สิงคโปร์ต่อไป